

Số: 536 /SGDDĐT-GDTH

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 5 năm 2018

V/v thông báo kết quả “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2017 - 2018”

Kính gửi : Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo
các huyện, thị xã, thành phố

Nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2017 - 2018 và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018;

Thực hiện theo Kế hoạch chuyên môn giáo dục tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-SGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2017 - 2018”;

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tổ chức “Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học tỉnh Đồng Tháp, năm học 2017 - 2018”. Kết quả ngày hội như sau:

I. Nhận xét chung

“Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học tỉnh Đồng Tháp, năm học 2017 - 2018” có 12 đơn vị tham gia gồm 84 học sinh đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố. Thời gian tổ chức trong 2 ngày (03 - 04/5/2018) tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh. Các em được tham gia giao lưu 5 nội dung:

1. Kiến thức (dưới hình thức cá nhân).
2. Vẽ tranh (dưới hình thức tập thể).
3. Văn nghệ - tiếng Anh (dưới hình thức tập thể).
4. Vở sạch - chữ đẹp (dưới hình thức tập thể).
5. Trò chơi cộng đồng, dân gian (dưới hình thức tập thể).

“Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học tỉnh Đồng Tháp, năm học 2017 - 2018” đã tạo được sân chơi bổ ích và lành mạnh, để lại kỷ niệm, dấu ấn sâu sắc cho học sinh, đồng thời, giúp học sinh củng cố và hiểu biết thêm một số kiến thức, kỹ năng, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, kết hợp dạy chữ dạy người, tăng cường giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh. Bên cạnh đó, đây còn là sân chơi, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh được giao lưu, học tập kinh nghiệm nhằm thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh trong các trường tiểu học.

"Ngày Hội giao lưu học sinh tiểu học tỉnh Đồng Tháp, năm học 2017 - 2018" do được sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp quản lý nên các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu năm học. Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức "Ngày Hội giao lưu" cấp huyện và học sinh xuất sắc của cấp huyện tham gia "Ngày Hội giao lưu" cấp tỉnh. Thầy cô đã hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện tốt cho các em tham gia nên góp phần cho ngày hội đạt hiệu quả cao. Nhiều đơn vị đã tập trung công sức đầu tư và tạo cho các em có sân chơi bổ ích và lành mạnh, mang dấu ấn kỷ niệm học sinh tiểu học. Kết quả cụ thể cho từng nội dung giao lưu như sau:

1. Kiến thức

Đa số học sinh rất bình tĩnh, bản lĩnh, tự tin, trả lời các câu hỏi đúng và rất nhanh. Nhiều em rất am tường kiến thức an toàn giao thông, lịch sử địa phương, các kỹ năng sống và hiểu biết các kiến thức phổ thông. Tuy nhiên, có em còn trao đổi trong việc chọn đáp án, chưa tập trung lắng nghe, chưa đọc kỹ yêu cầu đề bài, chưa quan sát tranh cẩn thận, chưa hiểu rõ câu hỏi, viết chữ, viết số không rõ ràng,... dẫn đến trả lời không chính xác một số câu hỏi, có em chỉ trả lời đúng 7/30 câu hỏi.

2. Vẽ tranh

Tất cả các đơn vị thể hiện đúng chủ đề, nội dung mang thông điệp rõ ràng, chuyên tải được ý nghĩa của bức tranh. Các em có cách nhìn, cách vẽ rất phong phú. Nhiều tranh có những nét vẽ hồn nhiên, ngộ nghĩnh; có bố cục đẹp, màu sắc tươi sáng, hài hòa, phản ánh được nội dung chủ đề cần vẽ, nêu được những ước mơ về một ngôi trường trong tương lai. Qua các bức tranh, các em gửi gắm nhiều thông điệp mà cán bộ quản lý, thầy cô chúng ta cần phải suy ngẫm và điều chỉnh trong công tác quản lý, dạy học.

Tuy nhiên, còn có những bức tranh chưa thể hiện rõ nét ước mơ của mình về ngôi trường trong tương lai, chỉ mô tả lại những gì các em đã nhìn thấy từ cuộc sống, những hoạt động vui chơi trong nhà trường; còn vài tranh bố cục chưa cân đối, màu sắc chưa đẹp, chưa hài hòa.

3. Văn nghệ - tiếng Anh

Đa số các đơn vị có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư, dàn dựng rất công phu cho các tiết mục tham gia "Ngày Hội giao lưu" từ trang phục đến đạo cụ. Đa số nội dung của các tiết mục phù hợp với học sinh, phối kết hợp giữa tiếng Việt và tiếng Anh rất khéo léo, thông minh. Tuy nhiên, có đơn vị đầu tư rất nhiều, công phu, học sinh biểu diễn tốt nhưng nội dung của các tiết mục không đúng quy định nên không đạt giải cao. Một số tiết mục chưa cân đối về sự tham gia giữa các học sinh trong nhóm hay chọn học sinh chưa phù hợp với khả năng của các em. Trong nội dung giao lưu về tiếng Anh, học sinh phát âm tương đối tốt, có ngữ điệu khá chuẩn.

Tất cả các tiết mục đều có nội dung ca từ đảm bảo tốt tính tư tưởng, quan tâm nhiều đến tính địa phương với các đặc trưng của mỗi huyện, thị xã, thành phố, của tỉnh. Một số bài ca chưa chú trọng đúng mức tính văn chương (gieo vắn, khẩu ngữ,...); sự kết hợp giữa lời cổ và lời mới chưa hài hòa.

Đa số các giọng hát khá tốt, đảm bảo đúng ca độ, trường độ. Tuy nhiên, nhiều tiết mục hát chưa chuẩn, vận dụng làn điệu chưa thật phù hợp với nội

dung ca từ, chưa sử dụng phong phú các làn điệu dân ca, nhạc đệm chưa phù hợp, bố trí không gian sân khấu chưa cân đối.

Nhiều đơn vị biểu diễn xong không ở lại xem phần biểu diễn của đơn vị bạn, chưa đúng nghĩa “giao lưu”. Các đơn vị đã chuẩn bị công phu, chu đáo, tạo ra được tác phẩm hay, ý nghĩa nhưng các đơn vị không quan tâm giúp các em giao lưu, trao đổi, rèn luyện khả năng tiếng Anh, học tập cái hay của các bạn. Công sức chuẩn bị của 12 đơn vị, sự rèn luyện của học sinh chưa được phát huy hết hiệu quả.

Đơn vị đạt kết quả cao nhất là huyện Lai Vung, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự.

4. Vở sạch - chữ đẹp

Phong trào vở sạch chữ đẹp năm học này đã được các đơn vị quan tâm, chuẩn bị chu đáo và có sự đầu tư nhiều hơn năm trước. Năm nay có sự tham gia của nhiều em vùng sâu, vùng khó khăn. Đa số các đơn vị trưng bày đúng thời gian, đủ số lượng vở theo quy định, tập hợp được vở học sinh của nhiều trường, trang trí vở đẹp mắt, thu hút người xem. Nhiều vở học sinh viết đúng mẫu, chữ đẹp, trình bày sạch, đẹp. Có những đơn vị có nhiều ý tưởng sáng tạo, vừa trưng bày sản phẩm học sinh vừa giới thiệu về đặc trưng của địa phương (huyện Tân Hồng, thành phố Cao Lãnh, huyện Tháp Mười, Châu Thành). Lời nhận xét của giáo viên có cụ thể và dễ hiểu hơn, chữ viết đúng mẫu.

Tuy nhiên có huyện chỉ tập trung triển lãm vở của một trường hoặc có đơn vị chỉ tập trung các trường nội ô, chưa tạo điều kiện cho nhiều trường, nhiều học sinh tham gia để phát huy phong trào vở sạch chữ đẹp, luyện viết đúng, đẹp đều khắp các trường trên địa bàn. Một số vở triển lãm không thực sự là vở học của học sinh viết trên lớp hàng ngày, không ghi ngày tháng, trình bày bài chính tả không đúng đặc trưng phân môn, cả quyển vở không có nhận xét nào của giáo viên, không soát lỗi, chữa bài chồng lên chỗ sai. Giáo viên ít quan tâm đến sự tiến bộ của học sinh, nhận xét chung chung, chữ viết chưa đẹp, chưa đúng mẫu, sửa sai thay cho học sinh.

5. Trò chơi cộng đồng, dân gian

Các em tham gia nhiệt tình, sôi nổi, tạo không khí thật sự vui tươi trong “Ngày Hội giao lưu”. Đa số học sinh đã thể hiện kỹ năng khéo léo, tư duy trong các tình huống, tinh thần hợp tác, sự đoàn kết của tập thể để hoàn thành tốt 3 trò chơi mà Ban Tổ chức đã đặt ra. Đơn vị thực hiện tốt nhất là thị xã Hồng Ngự, huyện Lập Vò, Châu Thành. Tuy nhiên, một số học sinh chưa thật sự tập trung lắng nghe phổ biến luật chơi và thị phạm của Ban giám khảo nên dẫn đến một số em chưa thực hiện đúng theo yêu cầu.

“Ngày hội giao lưu” đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cụ thể là Sở GDĐT; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp.

Đây là lần thứ 7 được tổ chức, thật sự “Ngày Hội giao lưu học sinh tiêu học” tỉnh Đồng Tháp, năm học 2017 - 2018 đã thật sự mang đến cho học sinh

niềm vui và sự phấn đấu trong học tập, thêm động lực cho các em tiếp tục chặng đường ở cấp học cao hơn.

II. Kết quả

1. Nội dung giao lưu Kiến thức đạt 39 giải cá nhân gồm 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 06 giải Ba và 31 giải Khuyến khích.

2. Nội dung giao lưu Vẽ tranh đạt 12 giải tập thể gồm 03 giải Nhất, 03 giải Nhì và 06 giải Ba.

3. Nội dung giao lưu Văn nghệ - tiếng Anh đạt 12 giải tập thể gồm 03 giải Nhất, 03 giải Nhì và 06 giải Ba.

4. Nội dung giao lưu Vở sạch - chữ đẹp đạt 12 giải tập thể gồm 03 giải Nhất, 03 giải Nhì và 06 giải Ba.

5. Nội dung giao lưu Trò chơi cộng đồng, dân gian đạt 12 giải tập thể gồm 03 giải Nhất, 03 giải Nhì và 06 giải Ba.

(đính kèm các phụ lục kết quả chi tiết)

Sở GDĐT yêu cầu Trường phòng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố thông báo kết quả này đến các trường trong đơn vị để giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên (thực hiện);
- Hội LHVHNT; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (để phối hợp);
- Giám đốc, các Phó GD (để báo cáo);
- Trường phòng các phòng cơ quan Sở (để biết);
- Website Sở (để đăng tin);
- Lưu: VT; ThA,15b.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Minh Tâm